



BẢN TIN

THIỆN TAI

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ★ THÁNG 08/2017

* Theo Văn phòng Thường trực BCĐ T.U về PCTT, riêng lũ quét, sạt lở đất trong các ngày 03-06/8/2017 tại 04 tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu đã làm 42 người chết và mất tích, 919 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi, hư hỏng; Tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 1.394 tỷ đồng.

HOÀNG SƠN

* Từ đầu năm đến nay, thiên tai trên cả nước đã làm 116 người chết và mất tích, 1.030 nhà bị sập, đổ cuốn trôi; Tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 5.640 tỷ đồng.

HỒNG NGÂN

* Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu: Hồi 14 giờ 37 phút 46 giây ngày 24/8, tại khu vực huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,9 tại tọa độ 21,404 độ Vĩ bắc; 103,289 độ Kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12km.

Văn phòng thường trực BCĐ. T.U về PCTT đã chuyển Thông báo động đất cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Điện Biên để theo dõi, kiểm tra.

THANH AN

* Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng - Phó trưởng Ban thường trực ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại cuộc họp giao ban ngày 23/8/2017, 02 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đi kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị ứng phó mưa lũ do ảnh hưởng của Bão số 6 (Hato) tại các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn, Cao Bằng từ ngày 23/8 đến 25/8.

DƯƠNG QUANG

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ NGƯỜI DÂN VÙNG MƯA LŨ



Tổng bí thư quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ

Trận lũ quét, lũ ống, sạt lở đất trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía bắc và Trung du Bắc Bộ đầu tháng 8 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Với tinh thần tương thân tương ái. Các văn phòng: Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và các bộ, ban ngành đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra.

*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng cùng quyên góp ủng hộ. Tổng số tiền thu được là 421 triệu đồng góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả do

mưa lũ.

*Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước đã dành mỗi người ít nhất 2 ngày lương để ủng hộ, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống

*Đảng ủy, Công đoàn Văn phòng Quốc hội phát động quyền góp ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó chủ tịch Quốc hội, các vị đại biểu tham dự Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng đồng đảng cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Quốc đã quyên góp được hơn 250 triệu đồng.

*Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các Phó Thủ tướng: Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam đã dự lễ phát động quyền góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ do Văn phòng Chính phủ tổ chức. Tổng số tiền quyên góp bước đầu là hơn 362 triệu đồng.

*Trước đó, ngày 7/8 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng BCD TU về PCTT đã trực tiếp kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội cùng chung tay hỗ trợ những người dân đang gặp thiên tai ở 4 tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Ngay tại lễ phát động quyên góp, Bộ NN&PTNT đã thu được hơn 1 tỷ đồng để chuyển cho bà con ở vùng lũ.

THUY CHI

Chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất tại Yên Bái và Sơn La

Ngay sau khi xảy ra trận lũ quét sáng ngày 3/8 tại thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo tìm kiếm người còn mất tích và khắc phục hậu quả lũ quét.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi và chia buồn tới các gia đình có người thân bị chết, mất tích, bị thương, đặc biệt là các hộ dân tại các xã của huyện Mù Cang Chải có người chết, mất tích, bị thương, nhà bị cuốn trôi, sập đổ.... Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái và chính quyền địa phương, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những cố gắng của chính quyền địa phương trong việc nhanh chóng khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra. Phó Thủ tướng đề nghị phải khẩn trương tập trung tìm kiếm trong thời gian ngắn nhất những người mất tích; huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người bị thương. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên những gia đình có người chết, mất tích, chăm sóc người bị thương, hỗ trợ các gia đình bị hư hại nhà cửa.

* Ngày 4/8, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì đoàn công tác buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La và huyện Mường La về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ trưởng chỉ đạo địa phương phải ưu tiên công tác hỗ trợ, cứu trợ người dân vùng lũ. Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác đã đi thị sát tình hình thiệt hại tại bản Hua Nặm, xã Nặm Păm.

*Ngày 7/8, Đoàn công tác của Bộ trưởng NN&PTNT do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và Lê Quốc Doanh dẫn đầu đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác hỗ trợ, khắc phục mưa lũ ở 4 tỉnh trọng điểm miền núi phía Bắc; đồng thời trao phần quà của Bộ ủng hộ, hỗ trợ, góp phần chia sẻ cùng bà con ở vùng mưa lũ.

GIANG ĐÔNG



Phó Thủ tướng thị sát nơi xảy ra lũ quét ở Mù Cang Chải

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY PCTT TẠI CÁC CẤP ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 11/8, tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, BCD T.Ư về PCTT tổ chức Hội nghị Phòng chống thiên tai khu vực các tỉnh miền Nam. Hội nghị tổ chức nhằm sơ kết, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác PCTT 7 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2017; kết hợp củng cố, tăng cường năng lực về phòng, chống thiên tai cho các cán bộ trực tiếp làm công tác PCTT ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam với các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện công tác PCTT 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2017; Nhận định xu thế thời tiết, thiên tai 5 tháng cuối năm 2017; Tổng kết, đánh giá tình hình sạt lở, bờ sông bờ biển khu vực ĐBSCL, các giải pháp phòng, chống sạt lở trong thời gian tới. Hướng dẫn công tác trực ban và Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Quang Hoài - Ủy viên thường trực BCD T.Ư về PCTT cho rằng trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, các địa phương và các cơ quan PCTT đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, tích cực và chủ động trong công tác PCTT. "Cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy PCTT tại các cấp địa phương; Tăng cường tổ chức chuyên trách ở cơ sở nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác PCTT"- ông Hoài lưu ý.

Ông Trần Quang Hoài cũng đề nghị các địa phương cần nâng cao năng lực, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng làm công tác PCTT; tham mưu, hỗ trợ ra quyết định cho Ban Chỉ đạo, Ban chỉ huy các Bộ, ngành, địa phương các cấp; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, thông tin đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng, tránh; xây dựng các kịch bản để chủ động ứng phó với các cấp báo động mực nước, hạn chế thiệt hại, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân.

THỦY HÒA

ASEAN hỗ trợ người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ quét và sạt lở đất



Chánh Văn phòng thường trực Văn Phú Chính tiếp nhận hàng viện trợ

Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (AHA) đã hỗ trợ hàng hóa trị giá 230.000 USD để chia sẻ với đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét và sạt lở đất vừa qua.

Cụ thể, ngày 8/8, tại Hà Nội, BCD T.Ư về PCTT tiếp nhận 30 tấn hàng cứu trợ đồng bào chịu thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất các tỉnh miền núi phía Bắc do AHA trao tặng. AHA đã xuất hàng cứu trợ của ASEAN từ kho của Trung tâm tại Subang Malaysia gồm: 600 bộ dụng cụ gia đình, 3.000 bộ vệ sinh cá nhân, 600 bộ dụng cụ nhà bếp, 1 bộ nhà bạt chứa hàng lưu động, 1 máy phát điện 16KVA, 300 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa.

Số hàng cứu trợ này đã được BCD T.Ư về PCTT khẩn trương chuyển đến tay người dân vùng thiên tai ngay trong đêm 8/8. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đề nghị cộng đồng ASEAN hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Ngày 9/8, tại huyện Mường La (Sơn La), bà Adelina Kamal, Quyền Giám đốc Trung tâm AHA, ông Văn Phú Chính - Chánh văn phòng Thường trực BCD T.Ư về PCTT đã trực tiếp trao hàng hỗ trợ của ASEAN tới đồng bào bị lũ quét, sạt lở đất.

Tại đây, bà Adelina đã chia sẻ những mất mát cũng như khó khăn mà huyện Mường La đã trải qua và hy vọng nguồn hỗ trợ này sẽ giúp nhân dân vùng bị thiệt hại khác phục phần nào hậu quả do thiên tai gây ra.

KHÁNH VĂN

* Ngày 14/8, BCD T.Ư về PCTT đã có văn bản số 91/TWPCTT BCD T.Ư về PCTT gửi các cơ quan thông tấn báo chí về việc tăng cường công tác thông tin truyền thông phục vụ PCTT. Theo đó, các cơ quan thông tấn báo chí trước mắt tăng cường thời lượng đưa tin nội dung về PCTT và công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc và lũ tại ĐBSCL.

THỦY ĐIỆP

* Bộ Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia phối hợp Sở Xây dựng Yên Bái nghiên cứu lập lại quy hoạch chung đô thị Mường Chai. Trong đó, đánh giá lại những khu vực trên địa bàn huyện Mường Chai có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét để có phương án bố trí dân cư và cơ sở hạ tầng xã hội.

QUANG HIẾU

* BCD T.Ư về PCTT đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao BCD T.Ư về PCTT -Bộ NN&PTNT phối hợp với BCD Tây Bắc và các Bộ ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình tổng thể PCTT cho khu vực miền núi, đặc biệt là phòng, chống lũ quét, sạt lở đất gắn với cơ cấu lại nơi ở, kết hợp sinh kế bền vững gắn với bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tại một số khu vực trọng yếu; Tăng cường bố trí kinh phí thực hiện di dân vùng có nguy cơ rủi ro cao về thiên tai, nhất là nguy cơ mất an toàn đối với lũ quét, sạt lở đất.

HOÀNG SƠN

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

Ngày 4/8, phát biểu tại hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016, những tháng đầu năm 2017 và triển khai công tác trong thời gian tới của UBQG Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu: Các cấp chính quyền và người dân tuyệt đối không được chủ quan, luôn nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên từng địa bàn, từ đó chủ động kịp thời với mọi tình huống



Chủ động ứng phó với mọi tình huống

Theo Phó Thủ tướng, do tác động của biến đổi khí hậu năm 2017 và những năm tiếp theo tình hình thời tiết, khí hậu tiếp tục diễn biến rất phức tạp, cực đoan và khó lường. Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các cấp chính quyền và người dân tuyệt đối không được chủ quan, luôn nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên từng địa bàn, từ đó chủ động kịp thời với mọi tình huống.

UBQG Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà

soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên từng địa bàn, đặc biệt các khu vực có nguy cơ cao về sự cố, thiên tai; có kế hoạch, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, mưa lũ đặc biệt lớn, sạt lở đất trên diện rộng, động đất, sóng thần... sát tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức hấp dẫn, sáng tạo. Tăng cường hợp tác quốc tế để trao đổi dữ liệu khí tượng, thủy văn, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo bão, lũ.

DUY NGHĨA

THÀNH LẬP TỔNG CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TỔNG CỤC THỦY LỢI

Ngày 16/8, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng cục Phòng, chống thiên tai (PCTT) và Tổng cục Thủy lợi. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì. Theo Quyết định, ông Trần Quang Hoài được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT và ông Nguyễn Văn Tinh được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.

Tổng cục PCTT là tổ chức trực thuộc Bộ NN&PTNT thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng chống thiên tai, đề điều trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi hoạt động nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật. Về nhiệm vụ và quyền hạn, Tổng cục PCTT trình Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách và các chương trình, dự án, đề án và công trình quan trọng quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai, phương án PCTT trong kế hoạch, dự án phát triển KT-XH của các địa phương, bộ, ngành theo phân công của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Phòng, chống thiên tai có 9 đơn vị. Văn phòng BCD T. U về PCTT đặt tại Tổng cục PCTT, với các nhiệm vụ: Điều phối liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước, đồng thời hướng dẫn việc xây dựng, đôn đốc thực hiện chiến lược, kế hoạch quốc gia, chính sách, pháp luật về PCTT; Hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai; chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi toàn quốc; Quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, của tổ chức, cá nhân để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các hoạt động phòng, chống thiên tai.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng NN&PTNT cùng với các cơ quan có liên quan triển khai quyết định trên. Theo đó, trong thời gian vừa qua Bộ trưởng, ban cán sự đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai công việc để đảm bảo hoạt động của hai Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục PCTT bắt đầu từ ngày Quyết định có hiệu lực 18/8/2017

Phát biểu giao nhiệm vụ cho lãnh đạo 2 Tổng cục, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, việc thành lập hai Tổng cục là yêu cầu khách quan, đồng thời cũng là niềm tự hào của mỗi lĩnh vực và nối tiếp truyền thống của các thế hệ đi trước. Bộ trưởng mong muốn 2 Tổng cục nhận thức trách nhiệm, nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng từ đó xây dựng chương trình hành động cụ thể, quyết liệt đáp ứng yêu cầu về thủy lợi và PCTT phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Khẩn trương kiện toàn bộ máy, lựa chọn nhân sự, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có các chương trình hoạt động thiết thực và hiệu quả trên thực tế.

THỦY LAN



Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ



Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và Thủ tướng Hoàng Văn Thảng trao Quyết định thành lập 2 Tổng cục

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN VỀ PCTT ĐẾN CÁC HỘ GIA ĐÌNH

Đoàn công tác đánh giá thí điểm về "Chỗ ở an toàn cho người dân miền núi" do ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh Văn phòng BCD T.U về PCTT làm trưởng đoàn vừa làm việc tại 2 tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình.

Qua đánh giá sơ bộ của đoàn nhận thấy, ở 2 tỉnh này hầu hết hộ gia đình đang sinh sống trên các mái dơi, ven sông suối, sát các taluy, ven đường giao thông hoặc trên nền địa chất phức tạp, tiềm ẩn sự mất an toàn. Một số hộ thuộc diện di dời khẩn cấp nhưng địa phương đang rất khó khăn để sắp xếp do không bố trí được quỹ đất, thiếu nguồn lực để di dời đến nơi an toàn.

Theo ông Nguyễn Đức Quang- Phó Cục trưởng Cục Phòng chống thiên tai, do công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức chưa được quan tâm và triển khai thường xuyên đến từng hộ gia đình nên cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với chính quyền cấp xã và người dân cũng như thông tin cảnh báo, dự báo kịp thời đến người dân bằng các hình thức truyền thống. Nghiên cứu, hoàn thiện, tổ chức thực hiện bộ tiêu chí đánh giá toàn diện rủi ro miền núi. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề án về Tăng cường khả năng chống chịu cho đồng bào miền núi, lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

XUÂN THỌ



Đoàn đánh giá họp tại UBND xã Tông Cọ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, từ đêm 24/8 trên địa bàn các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc gây thiệt hại về người và tài sản: 02 người chết (do lũ cuốn); 31 nhà bị ngập, hư hỏng; 612 ha lúa bị thiệt hại; 6 gia súc bị chết; ngập cục bộ tại Km 41+200 quốc lộ 3C, sạt lở 1020 m đường huyện, xã.

HÀ HƯƠNG

Tối ngày 22/8 tại khóm 3, phường Phước Thành, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long đã xảy ra sạt lở đất (ấn sâu 20m, dài 200m), làm 02 căn bị sụp đổ hoàn toàn, 18 căn nhà bị hư hỏng và 13 căn nhà nằm trong khu vực bị ảnh hưởng; 01 máy chạy ghe và 01 giàn lưới bị nước cuốn trôi.

THU HẰNG

Theo báo cáo nhanh số 54/BC-VP ngày 22/8/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau, vào khoảng 22h ngày 20/8/2017 tại ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận xảy ra 01 vụ sạt lở đất với chiều dài khoảng 22m, chiều rộng khoảng 11m, làm sụp hoàn toàn 02 căn nhà của 02 hộ dân và hư hỏng một số tài sản.

MINH AN

Chia sẻ kinh nghiệm ứng phó khẩn cấp thiên tai

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm ứng phó khẩn cấp thiên tai của các nền kinh tế thành viên, ngày 21-22/8, tại TP.Hồ Chí Minh, Nhóm công tác về ứng phó với tình trạng khẩn cấp APEC (EPWG) đã tổ chức cuộc họp lần thứ 12 trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 (SOM 3) và các cuộc họp liên quan.



Ông Trần Quang Hoà, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống thiên tai phát biểu khai mạc cuộc họp

Phát biểu khai mạc, ông Trần Quang Hoà, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, từ đầu năm đến nay, khu vực APEC đối mặt với nhiều thiên tai bất thường cũng như thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu. Nhiều loại hình thiên tai đang là mối hiểm họa đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, đang gia tăng về tần suất và cường độ, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và sức khỏe người dân. Điều này đòi hỏi chúng ta phải chia sẻ thông tin nhiều hơn, hành động quyết liệt trong các quyết định ứng phó khẩn cấp góp phần giảm thiểu thiên tai trong khu vực.

Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có 300 người chết do thiên tai, thiệt hại vật chất trên 1 tỷ USD; nằm trong danh sách quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu. Năm 2017, nhiều khu vực Việt Nam phải đối phó với tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra nghiêm trọng; lũ quét ở miền núi; đến nay đã có trên 100 người thiệt mạng do thiên tai.

Căn cứ điều kiện thực tế trong công tác quản lý thiên tai, ông Trần Quang Hoà đề xuất, các thành viên APEC cần rà soát lại các quy định và cùng nhau xây dựng một cơ chế chung, thống nhất về công tác hỗ trợ khẩn cấp thiên tai ở khu vực APEC; mong rằng trong những năm tiếp theo, nước chủ nhà APEC sẽ đồng quan điểm để hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động này.

Tại cuộc họp này, các đại biểu cũng thảo luận, góp ý về các vấn đề phía Việt Nam trình bày; đồng thời thảo luận về các dự án liên ngành phòng chống thiên tai, đề xuất nội dung trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đại diện các nền kinh tế APEC cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mô hình về ứng phó khẩn cấp tại các quốc gia; công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai...

KHÁNH VÂN

JICA tài trợ hơn 414 tỷ đồng cho dự án phòng, chống thiên tai

Ngày 10/8, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT phối hợp cùng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện”. Dự án có 6 hợp phần với tổng vốn đầu tư hơn 414 tỷ đồng, trong đó: vốn ODA không hoàn lại của Nhật Bản hơn 379 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 35,4 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm thiết lập khung vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp; xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo đến các khu vực dễ bị tổn thương trên lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, xây dựng mô hình thí điểm về vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả.



Thư trưởng Hoàng Văn Thắng (bên phải) và Trưởng đại diện JICA Fujita Yasuo tại lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thư trưởng Hoàng Văn Thắng đánh giá cao ý nghĩa của dự án khi thực hiện trên lưu vực sông Hương nằm trong vùng hàng năm chịu nhiều rủi ro thiên tai lớn, đặc biệt liên quan đến thiên tai lũ lụt. Đồng thời cam kết Chính phủ Việt Nam, các cơ quan Bộ, ngành của Việt Nam sẽ làm việc hết sức mình để dự án đạt kết quả tốt nhất.

HỮU NHÂN

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT

(Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương)

Tổng hợp các kết quả dự báo của các mô hình và các cơ quan dự báo khí tượng trên thế giới như Cơ quan Khí tượng Úc (BoM), Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ (CPC/NCEP), Trung tâm Dự báo Thời tiết hạn vừa Châu Âu (ECMWF) và Trung tâm Khí hậu Tokyo, Nhật Bản (TCC) cho thấy nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 sẽ ở mức cận chuẩn và ENSO tiếp tục duy trì pha trung tính trong các tháng cuối năm 2017 và những tháng đầu năm 2018.

Dự báo, từ nay đến hết năm 2017 còn 6 - 8 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên Biển Đông và chủ yếu ở khu vực giữa, nam Biển Đông. Trong số đó, dự báo sẽ có khoảng 2 - 3 cơn bão, ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta và tập trung ở khu vực Trung Bộ.

Lượng mưa trong tháng 9/2017 vùng núi phía Bắc ở mức xấp xỉ TBNN, các khu vực khác thấp hơn TBNN, từ tháng 10 - 12/2017 phổ biến ở mức thấp hơn TBNN khoảng 15 - 30%.

Nhiệt độ trung bình từ tháng 9 - 10/2017 ở khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức cao hơn TBNN từ 0,5 - 1,0°C.

THÚY LAN

CẢNH BÁO THIÊN TAI

(Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tiếp tục có nguy cơ xảy ra nhiều tại các tỉnh vùng núi phía Bắc đặc biệt là khu vực Tây Bắc.

Từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 10/2017, đỉnh lũ trên các sông chính thượng lưu hệ thống sông Hồng, sông Hoàng Long và thượng lưu sông Thái Bình có khả năng ở mức BĐ1 đến BĐ2. Hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội và hạ lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1. Nhận định diễn biến thủy văn tại các hồ chứa lớn như sau:

Từ 21-31/8/2017, dòng chảy đến các hồ chứa Sơn La, Hoà Bình, Tuyên Quang nhỏ hơn TBNN khoảng 10%, riêng hồ Thác Bà lớn hơn TBNN 15%.

Tháng 9/2017: Dòng chảy đến các hồ chứa Sơn La, Hoà Bình nhỏ hơn TBNN từ 15 - 20%, riêng hồ Tuyên Quang và Thác Bà lớn hơn TBNN từ 10-20%.

Tháng 10/2017: dòng chảy đến các hồ chứa Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà xấp xỉ TBNN, riêng hồ Hoà Bình thiếu hụt khoảng 20%. MỸ LINH



**BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI**

Chỉ đạo thực hiện: Tổng Cục trưởng - Ủy viên TT BCD TWPCTT Trần Quang Hoà
 Chịu trách nhiệm nội dung: Chánh văn Phòng thường trực Văn Phú Chính
 Trụ sở: Nhà A4, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
 Tel/Fax: 0243 7335701 * Email: pctvietnam@mard.gov.vn
 Giấy phép xuất bản số: 62/GP-XBBT ngày 16/08/2016 của CBC-BTT&TT